

ปิดฉาก 2 มหกรรมใหญ่แห่งปี

(นางสาวปณิศา สนั่นฤทธิ์ ผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ งาน Oil&Gas Thailand (OGET) 2016 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบริษัทและหน่วยงานชั้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ที่รวบรวมสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และก๊าซ รวมถึงกลุ่มเครื่องมืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ได้ได้รับความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงพลังงาน, สถาบันปิโตรเลียม, ศูนย์บริการวิชาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC), สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย อีกทั้งในน่ายังได้รับการสนับสนุนจาก Singapore Industrial Automation Association (SIAA) ซึ่งมีบริษัทชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมมากกว่า 100 บริษัทบนพื้นที่กว่า 5,000 ตรม.

สำหรับงาน Oil & Gas Thailand (OGET) 2016 ยังจัดร่วมกับงาน Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2016 งานแสดงสินค้าที่รวบรวมบริษัทชั้นนำในแวดวงการเดินเรือ ต่อเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเลที่ประสบความสำเร็จได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัท ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ไทยแลนด์ สานต่อความสำเร็จต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนมากมายเช่น กรมเจ้าท่า, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย, เอ็มอีเอส มิตราไพโรเจคท์เซอร์วิสเชส เป็นต้น

นอกจากนี้ ไฟร์เวิร์คส มีเดีย ได้จัดงาน "World Sugar Expo & Conference 2016"

เป็นงานมหกรรมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย, สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เป็นต้น งาน "World Sugar Expo & Conference 2016" ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีจัดแสดงสินค้าระดับนานาชาติ จากบริษัทชั้นนำในวงการน้ำตาลทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยแต่ละบริษัทพร้อมใจกันนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องของมาร่วมมาจัดแสดง ขณะเดียวกันภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Technology Seminar เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในงานได้อัพเดทเทคโนโลยีและข่าวสารใหม่ๆ

นอกจากพื้นที่จัดแสดงสินค้าและสัมมนาฟรีแล้ว มีการประชุมระดับนานาชาติ "World Sugar Conference 2016" ที่ได้รับเกียรติจากผู้มีความรู้และคร่ำหวอดในวงการ มาให้ความรู้ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่จะให้คุณได้ใกล้ชิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลก ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนการส่งออก ตั้งแต่ เกษตรกรชาวไร่อ้อย ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป ไปจนถึงมือผู้บริหาร ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมน้ำตาลและอ้อย เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้เจริญก้าวหน้าต่อไป